





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>โครงการพหุหมอไปหาประชาชน สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thaigov, thailandplus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิด “โครงการพหุหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 ก.ค. 67 ที่ อ.สันติสุข จ.น่าน พร้อมระบุ ที่ผ่านมา ได้พหุหมอไปหาประชาชนมาแล้ว 6 ครั้ง ใน จ.นครราชสีมา ลำพูน ลพบุรี สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ และแม่ฮ่องสอน ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางได้ถึง 11,949 ราย คัดกรองมะเร็งได้กว่า 1,000 ราย และผ่าตัดต่อกระดูกมากถึง 71 ราย ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอดปี 2567 ใน 77 จังหวัด รวมอย่างน้อย 72 ครั้ง - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า โครงการพหุหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ สสจ.น่าน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดบริการคลินิกเฉพาะทาง รวมทั้งสิ้น 14 คลินิก รองรับบริการให้บริการประชาชนกว่า 2,600 คน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เสนอยกเลิกกำหนดเวลาขายเหล้า สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, linetoday) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) จะยื่นหนังสือขอให้ ทบพ.ทวงกฎหมายเรื่องการกำหนดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ประเด็นแรก ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากได้รับมาแล้วจะต้องไปดูในรายละเอียดว่ามีการเสนอเรื่องอะไรบ้าง และอีกประเด็นคือ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ มท. และ สธ. ทำงานร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ “ที่ไม่ใช่สถานบริการ” ซึ่งมีคณะทำงานพิจารณาหารือกันอยู่ แต่ยังไม่มีการสรุป ส่วนกรณีทางภาคธุรกิจเสนอให้ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากเดิมห้ามขาย 14.00-17.00 น. จะนำเข้าไปประชุมกกก.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพิจารณา 15 ก.พ. นี้</p>	
<p>ใช้หลักธรรมานามัยดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, ch7) - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำหลักการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งตามวิถีแห่งธรรมชาติ แบบองค์รวม ด้วยหลักธรรมานามัย ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังกะยม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคที่ต้นเหตุของมะเร็ง พร้อมย้ำผู้ที่มียาอายุ 35 ปี ขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - นายสมศักดิ์ กรีชัย ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า หลักธรรมานามัย ประกอบด้วย 1.กายานามัย ดูแลสุขภาพด้านร่างกายให้แข็งแรง เน้นรับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์ 2. จิตตานามัย ใช้หลักการ “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” ด้วยกิจกรรมบำบัด และ 3.ชีวิตานามัย ดูแลด้านการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ ประกอบอาชีพที่ดี</p>	
<p>เตือนภัยลูกอมผสมจากยาเสพติด สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thaipbs, ch7) - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย "ลูกอมสายตี" หรือ "ลูกอมเมา" ยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังเป็นนิยมในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว เป็นการนำยาเสพติดหลายชนิดมาผสมเข้าด้วยกัน ลักลอบจำหน่ายทาง Social Media รวมถึงตามสถานบันเทิง หากรับประทานจะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในหลายรูปแบบ ยิ่งใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวและถึงขั้นเสียชีวิตได้ - นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สพข. เตือนกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวที่นิยมทดลองของแปลกใหม่ให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองให้มาก โดยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้ค้าตั้งใจผสมสารชนิดใดลงไปบ้าง พร้อมย้ำผู้ปกครองให้ระวังการเลือกซื้อของยืมให้บุตรหลาน ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้ ดูส่วนผสมและแหล่งผลิตให้ชัดเจน</p>	
<p>เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การใส่ฟันเทียมได้รับการบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทำให้ทุก รพ. พัฒนาจนสามารถให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากได้ แต่ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การใส่ฟันเทียมเนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของฟันเทียม หรือมีปัญหาในการเดินทางไปรักษา หรือรอคอยคิวรับบริการบริการนาน</p> <p>- ทพญ.ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันทันตกรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรมมาใช้ร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วย วางแผนฝังรากฟัน จัดฟัน ผลิตฟันเทียมทั้งปาก ครอบฟัน สะพานฟัน ตอบโจทย์ผู้ป่วย สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารักษา</p>	
<p>แนะนำเลือกร้านสักอย่างรอบคอบ</p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอชอบอก</p> <p>- นพ.อรุณพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว ร้านสัก เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ อปท. เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เปิดร้านได้ โดยต้องผ่านมาตรฐานด้านต่าง ๆ ทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือ มาตรฐานสี การกำจัดขยะ รวมถึงผู้ที่ให้บริการสักต้องมีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว ส่วนผู้รับบริการสักต้องไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคเลือดบางชนิด ซึ่งต้องมีการซักประวัติก่อนสักด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่จะมารับบริการต้องเลือกร้านให้รอบคอบ โดยดูจากการมีที่ตั้งร้านชัดเจน สะอาด สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้</p>	-
<p>เตือนอาหารเสริมอ้างรักษามะเร็ง</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, thailandplus, newtv)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า เนื่องในวันมะเร็งโลกซึ่งตรงกับวันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี อย.จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อ้างสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงต่าง ๆ ย้ำว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาโรคไม่ได้ อีกทั้งยังเสี่ยงได้รับสารอันตรายหรือสารต้องห้าม ควรตรวจสอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และโฆษณาก่อนซื้อ</p>	-
<p>เก็บน้ำประปาแม่สายขุนทรตรวจสอบเนื้อน</p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย ประกาศเตือนภัยกรณีน้ำในแม่น้ำสายเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา-แม่สาย จ.เชียงราย เกิดขุ่นขาวขุ่นผิดปกติมาตั้งแต่ 25 ม.ค. ขอให้ประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสและนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จะมาลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง เบื้องต้นทางเมียนมาคาดสาเหตุอาจจะมาจากการทำเหมืองทองคำและเหมืองแร่แมงกานีสจากฝั่งเมียนมา ที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ได้บำบัด</p>	-
<p>ตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอาง จ.ตรัง</p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สกันต์ บุณนาค ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เผยว่า สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง จัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางเพื่อยกระดับเครื่องสำอางไทย ผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชุมชน ให้บริการทั้งการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสูตรแก่ผู้ประกอบการ</p>	-
<p>กวาดล้างร้านขายลูกโป่งแก๊สหัวเราะย่านข้าวสาร</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- อย. ร่วมกับ ตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมผู้กระทำความผิดผลิตและจำหน่ายแก๊สหัวเราะบริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ รวม 12 แห่ง จับกุมผู้ต้องหา 13 คน ในความผิดตามพ.ร.บ.ยา เบื้องต้นตรวจยึดของกลางได้ และส่งดำเนินคดีต่อไป</p>	-